

**นโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.๒๕๖๓**  
(สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติรับรอง ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่าบุคคล ซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็น สาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากภาครัฐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ได้กำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามสิทธิที่ควร ได้รับผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้ได้รับ การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น อีกทั้งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่าให้ผู้พิการได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ การบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่คน พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการ เข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสม ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดระเบียบคณะกรรมการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษา และสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา สำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนสอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม จึงได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและ รายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาพิการ ให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ เทคโนโลยี และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับ คนพิการตามสิทธิที่ควรได้รับ ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากต้องได้รับการสนับสนุน จากรัฐ โดยได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฯ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้ พิการ การพัฒนาองค์ความรู้ และการส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตผู้พิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ กำหนดนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ ซึ่งมีหลักการและแนวทางในการบริหารงาน ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา  
สำหรับนักศึกษาพิการ ที่กล่าวมาข้างต้น

### วัตถุประสงค์

๑. ขยายโอกาสหรือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนพิการที่สำเร็จการศึกษาระดับ  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒. จัดสิ่งอำนวยความสะดวก บริการสวัสดิการ เทคโนโลยี ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
และพัฒนาทักษะวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีพชีวิต ให้แก่นักศึกษาพิการสามารถเล่าเรียนจนสำเร็จ

๓. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประสานงานการ  
ให้บริการและความช่วยเหลือ และการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษาพิการ

### เป้าหมายการดำเนินงาน

การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา  
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เหมาะสม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการในการดำรงชีวิตและ  
ประกอบอาชีพในสังคมไทยอย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาพิการเป็นทรัพยากรของชาติที่มีคุณค่าใน  
การพัฒนาชาติและสังคมไทย